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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 
บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่  

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2567 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน  

บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140 หมู่ 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

 
เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทได้ด าเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรค  และบริษัทมีการบันทึกภาพ 

การประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 

เม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 14 ราย คิดเป็น 62,134,907 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะ 

จ านวน 19 ราย คิดเป็น 129,521,950 หุ้น รวมทั้งส้ิน 33 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 191,656,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

68.95 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 278,000,000 หุ้น ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้นายสมฤกษ ์ 

ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม  

นายสมฤกษไ์ดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและกล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม   ประธานกรรมการ  

2. รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

4. นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และประธาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

6. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ  

7. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ  

ทั้งน้ี นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เพ่ิงประสบอุบติัเหตุจึงเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

100 และบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นแต่อยา่งใด 
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จากนั้น นายสมฤกษไ์ดก้ล่าวแนะน านายประชา ปันติบุญ ผูจ้ดัการอาวุโสสายงานสอบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของ

นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687 บริษทั ส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด ในฐานะ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  

โดยก่อนเร่ิมระเบียบวาระการประชุม นายสมฤกษไ์ดแ้จง้ว่าบริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยการเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ  

การคดัเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2567 ซ่ึงไดป้ระกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.kasetbrand.co.th โดย

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองใด ๆ เข้ามา นอกจากน้ี บริษัทยงัได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล

ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษทั 

www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 28 วนัก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2567 

นายสมฤกษไ์ดช้ี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

2. ในวาระการประชุม วาระท่ี 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซ่ึงไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบตัรลงคะแนน

เสียงให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือท าการนบัคะแนนต่อไป 

3. ในวาระการประชุม วาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบัตร

ลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย

ให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี 

4. เม่ือถึงวาระท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนจะใชวิ้ธียกมือและย่ืนบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

และทางเจา้หนา้ท่ีจะลงคะแนนเสียงผา่นระบบบาร์โคด้ในแต่ละวาระ 

5. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษทัไดน้ าคะแนนเสียงนั้นมานบัรวมกบัคะแนนเสียง

ทั้งหมดแลว้ 

6. ในทุกวาระการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้  

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะถามค าถามให้ตรงประเด็น กระชบั และชดัเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีท่ีไม่

สามารถตอบค าถามไดท้นัในการประชุม บริษทัจะน าไปตอบบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

นอกจากน้ี นายสมฤกษ์ไดแ้จง้ท่ีประชุมขอให้มีผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลการประชุมและการนบั

คะแนนเสียงให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยจะเป็นตวัแทนของอาสาพิทกัษ์สิทธิ

ผูถื้อหุ้น ได้แก่ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภสัสร์พงษ์ และตัวแทนผูถื้อหุ้น ได้แก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และนายยรรยง กุนอก  

ในการร่วมส่งเสริมให้บริษทัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี 

 จากนั้น นายสมฤกษไ์ดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

 

http://www.set.or.th/
http://www.kasetbrand.co.th/
http://www.set.or.th/
http://www.kasetbrand.co.th/
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 

 นายสมฤกษไ์ดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2566 ท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแลว้ รายละเอียดระบุในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 8 ถึง

หน้า 17 ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

นายสมฤกษ์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น นายสมฤกษ์จึงขอให ้

ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 191,656,857  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม 191,656,857  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

มต ิ: รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2566 

 
วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2566 

นายสมฤกษไ์ดแ้จง้ว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี และไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2566 

โดยไดช้ี้แจงค าอธิบายและการวิเคราะห์การบริหารจดัการ (MD&A) ต่อท่ีประชุม โดยสรุปดงัน้ี 

ในปี 2566 บริษทัมีรายได ้483.40 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดใ้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปี 2566 บริษทัขาดทุน

สุทธิ 80.54 ลา้นบาท จากเดิมท่ีขาดทุน 28.14 ลา้นบาทในปี 2565 ขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 186.50 แต่ฝ่ายบริหารยงัคงมุ่งมัน่

และทุ่มเทเพื่อให้ธุรกิจของบริษทัเจริญกา้วหนา้ต่อไป โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

บริษทัไดน้ าเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ในงานแสดงสินคา้เพื่อให้ลูกคา้รับทราบว่า จากเดิมท่ี

บริษทัขายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร (Commodity) ซ่ึงมีแนวโน้มการเติบโตท่ีลดลง บริษทัจะด าเนินธุรกิจใหม่ท่ีมุ่งเน้น 

การขายสินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป และสินคา้พร้อมทาน (Ready to eat/drink) มากขึ้น โดยยงัคงความเป็นไทยไว ้

เช่น ขา้วซอยพร้อมทาน แกงเขียวหวานพร้อมทาน มสัมัน่พร้อมทาน และเคร่ืองด่ืมชาไทย ซ่ึงลูกคา้ต่างให้ความสนใจและ

ส่ังซ้ือสินคา้ไปทดลองขายมากขึ้น โดยการพฒันาธุรกิจใหม่น้ีเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้บริษทัขาดทุน เพราะเป็น S-curve 

ใหม่ของบริษทัที่ตอ้งใชเ้วลาและการลงทุนจ านวนมาก 

ในปี 2566 บริษทัได้ท าการ Roadshow และ Market Survey ตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ท าให้ทราบ

แนวโนม้ว่า สินคา้พร้อมทาน (Ready to eat/drink) ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม 

บริษทัมีคู่คา้ต่างประเทศรายใหม่ซ่ึงส่ังซ้ือสินคา้จ านวนมากเพ่ือน าไปจ าหน่ายในประเทศยูเครน นอกจากน้ี คู่คา้

ในประเทศท่ีส าคญัของบริษทั คือ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยในปี 2566 บริษทัไดติ้ดตั้งตูจ้  าหน่าย

สินคา้อตัโนมติั (VDM) ท่ีสถานีบริการน ้ามนับางจากจ านวน 100 สาขา โดยใชตู้ ้Model C01-Combo เพื่อจ าหน่ายทั้งอาหาร
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และเคร่ืองด่ืมพร้อมทานท่ีสามารถเก็บสินคา้ได้มากถึง 1,000 ช้ิน โดยตู ้VDM น้ีรองรับการช าระเงินหลายรูปแบบ ทั้งเงิน

สด บตัรเดบิต บตัรเครดิต และการช าระเงินออนไลน์ รวมถึงการช าระดว้ยคะแนนสะสมบางจากกรีนไมลส์ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม อีกทั้งบริษทัยงัสามารถจ าหน่ายสินคา้ผา่นตู ้VDM Model C01-Combo ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

และสามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้และยอดจ าหน่ายผ่านระบบปฏิบติัการออนไลน์ไดต้ลอดเวลา ท าให้บริษทัลดตน้ทุน

การว่าจา้งพนกังานและการขนส่งสินคา้ไปไดอ้ยา่งมาก  

นายสมฤกษ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดร.ทรงวุฒิ ไกรภสัสร์พงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ได้ส่งค าถาม

ล่วงหน้ามายงับริษทัโดยถามว่า ช่องทางการเพ่ิมรายไดจ้ากการขายผ่านออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตดว้ยวิธีใด และเพ่ิมได้

มากนอ้ยเพียงใด นายสมฤกษจึ์งไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีการขายสินคา้ออนไลน์หรือ E-Commerce ในหลายช่องทาง 

ทั้ง Facebook (มีการเขา้ถึง 8.4 ลา้น), Shopee, Lazada, LINE MyShop, Tiktok และ Taobao นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้ชาวจีนซ่ึง

ส่ังซ้ือสินคา้ของบริษทัไปจ านวนมากเพื่อจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกดว้ย และเม่ือปลายปี 2566 บริษทัไดเ้จรจากบั

นายหนา้ของ Walmart ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อน าสินคา้ของบริษทัไปจ าหน่ายผา่นช่องทาง E-Commerce ของ Walmart 

และหากการจ าหน่ายผ่าน E-Commerce เป็นไปไดด้ว้ยดี สินคา้ของบริษทัอาจไดว้างจ าหน่ายในร้านคา้ของ Walmart ซ่ึงมี

สาขาถึง 4,616 สาขา และ Wholesale อีก 599 สาขา 

บริษัทได้ปรับกระบวนการผลิตวุน้เส้น Green and Eco Production & Automation โดยการใช้ Solar Cell และ 

Dome พลงังานแสงอาทิตย ์ท าให้บริษทัสามารถลดการใชพ้ลงังานดั้งเดิม เช่น น ้ ามนัเตา และท าให้สินคา้วุน้เส้นเป็นสินคา้ 

Green and Clean Energy คิดเป็นร้อยละ 66     

ส าหรับไลน์การผลิตเคร่ืองด่ืม บริษทัเลือกใชข้วดแกว้แทนขวดพลาสติกเพื่อให้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ โดย

เคร่ืองด่ืมของบริษทัจะเนน้ไปท่ีความเป็นไทย เช่น เคร่ืองด่ืมชาไทย ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้ 

ในปี 2566 บริษทัไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ BRC และ IFS ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคในประเทศแถบ

ยโุรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

บริษทัเร่ิมใชร้ะบบ Monitoring ผ่าน Dashboard ซ่ึงท าให้สามารถทราบยอดขายและก าไรไดอ้ย่างเป็นปัจจุบนัใน

ทุก ๆ หน่วยของบริษทั  

ผลคะแนน AGM Checklist ของบริษทัเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2563 จนในปี 2566 บริษทัได ้100 คะแนนเต็ม ทั้งน้ี 

บริษทัมุ่งมัน่เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีดี 

แมใ้นปี 2566 บริษทัจะขาดทุน แต่บริษทัก็ยงัคงส่งเสริมกิจกรรม CSR ตลอดมา เช่น การบริจาคทุนการศึกษาแก่

เด็กนกัเรียน การมอบสินคา้ของบริษทัให้แก่มูลนิธิและทหารเรือ และการร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย  

ในปี 2566 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมงานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ งานว่ิงกรุงเทพมาราธอน 2023, งานพาณิชยส่ั์งลุยช่วยประชาชน

และงานรับมอบโล่ท่ีระลึกโครงการโฉนดท่ีดินฉบบัแรกซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัไดร่้วมกบัวุฒิสภาในการช่วยเหลือเกษตรกร

เพื่อท า Smart Farm โดยการใช้แอพพลิเคชั่นในการก าหนดแผนงานการเพาะปลูกและใช้ดาวเทียมแจ้งความพร้อมใน 

การเก็บเก่ียว ซ่ึงช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น  

ตลอดปี 2566 ท่ีผา่นมาฝ่ายบริหารไดส่ื้อสารนโยบายต่าง ๆ ให้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
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บริษทัและบริษทัในเครือเป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยนายสมฤกษไ์ดร้ายงานถึงนโยบายเก่ียวกบั

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัว่า ในปี 2566 บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทั พีแอนดแ์อล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบภายในแก่บริษทั ท าการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบติั การประเมินความเส่ียง  

การอบรมพนักงาน และการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน (Anti Corruptio 

Policy) และวงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management) เพื่อป้องกนัปัญหาและลดความเส่ียงเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนั 

และการต่ออายุสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ปีท่ี 7 ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อนัเป็นการแสดงเจตนารมณ์การเป็นองคก์รต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ดร.ทรงวุฒิ กล่าวช่ืนชมบริษทัในการขยายกิจการจากเพียงการขายขา้วและวุน้เส้นไปครอบคลุมถึงการขายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมพร้อมทาน และไดส้อบถามเพ่ิมเติมถึงแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งออกสินคา้ไปยงัทวีปยโุรปซ่ึงมีมาตรการ 

Carbon Border Adjustment ในการวดัค่า CO2 ซ่ึงนายสมฤกษไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมิไดล้ะเลยและให้ความส าคญั

กบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อนัจะเห็นไดจ้ากการผลิตสินคา้วุน้เส้นให้เป็นสินคา้ Green and Clean Energy, การลดการใชพ้ลงังาน

ดั้งเดิม, การลดการใชพ้ลาสติก และการ Recycle and Reuse เช่น การน าแรควางสินคา้ท่ีช ารุดมาปรับเปล่ียนเป็นโครงสร้าง

รับแผง Solar Cell ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ให้พนกังานทุกคนของบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี โดยบริษทัอยูร่ะหว่าง

การวางนโยบายและการด าเนินการที่ชดัเจนต่อไป ในการน้ี ดร.ทรงวุฒิ กล่าวเสริมว่า บริษทัอาจพิจารณาเร่ิมเก็บขอ้มูลและ

ค านวณค่าการใช ้CO2 เพื่อประโยชน์ของบริษทัในการส่งออกสินคา้ต่อไป 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2566 

นายสมฤกษเ์สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2566 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยบริษทัไดน้ าส่งส าเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั้งน้ี นายสมฤกษไ์ดช้ี้แจงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงัน้ี 

 ในปี 2566 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 702.8 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2565 ท่ี 778.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.7 มีหน้ีสิน

รวม 392.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ท่ี 383.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 310.4 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2565 ท่ี 394.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.4 และมีรายไดร้วม 483.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2565 ท่ี 496.9 ลา้นบาท ลดลงร้อย

ละ 2.7 ปี 2566 บริษทัขาดทุนสุทธิ 80.5 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ท่ี 28.1 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 186.5 

ทั้งน้ี นายสมฤกษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น นายสมฤกษจึ์งขอให ้

ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 191,656,857  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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มต ิ: อนุมติัรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจ าปี 2566 

นายสมฤกษเ์สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

งดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ประจ าปี 2566 โดยกล่าวช้ีแจงว่า 

เน่ืองจากในปี 2566 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมอยูจ่ากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ

อนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ประจ าปี 2566  

ทั้งน้ี นายสมฤกษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น นายสมฤกษจึ์งขอให ้

ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม 191,656,857  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

มติ : อนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ประจ าปี 2566 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุมในวาระน้ี ไดเ้รียนเชิญ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร, นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

ออกจากห้องประชุมชัว่คราว จนกว่าการประชุมในวาระน้ีจะแลว้เสร็จ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  ดร.ดนัยเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้กรรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และกรรมการดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บ

เลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได ้ซ่ึงรายนามของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี ไดแ้ก่ 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
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  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่านขา้งตน้ในคร้ังน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาตามกระบวนการ

ท่ีบริษัทก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

  ทั้งน้ี บริษทัไดน้ าส่งประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

  ดร.ดนยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอให้

ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

  1.  รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 191,656,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999948 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000052 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 
รวม 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000 

2. นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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มติ : อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2567 จ านวน 3 

ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการโดยให้กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวต่อไปอีกวาระหน่ึง  

จากนั้น ดร.ดนยัเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมและกล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทุกท่าน  

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2567 

 นายสมฤกษเ์สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 

2567 โดยไดก้ล่าวช้ีแจงว่า 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่า อตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ ประจ าปี 2567 ในอตัราเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2566 ดงัน้ี 
 

ปี 2567 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2566 
(ปีที่ผ่านมา) 

หมายเหตุ 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 15,000 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าบ าเหน็จประจ าปีคณะกรรมการบริษทั ≤1,000,000 ≤1,000,000 บาท/ปี กรณีท่ีบริษทัมีผลก าไรสุทธิ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี - 

ทั้งน้ี นายสมฤกษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีค าถามเพ่ิมเติมแลว้ นายสมฤกษ์
จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

มต ิ: อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2567 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 

นายสมฤกษเ์สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2567 ของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 

จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2567 ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่า 

บริษทั ส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการให้บริการตรวจสอบบญัชี มีการประกอบ

วิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี  จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น

ส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2567 โดยเสนอให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดงัต่อไปน้ีเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687 หรือ 

2. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305 หรือ 

3. ผศ. ธเรศ สันตติวงศไ์ชย  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 10511 

และอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ซ่ึงเป็น

อตัราท่ีเพ่ิมขึ้นจากค่าสอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 จ านวน 45,000 บาท 

ทั้งน้ี นายสมฤกษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีค าถามเพ่ิมเติมแลว้ นายสมฤกษ์
จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม 191,656,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

มติ : อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2567 ตามท่ี

เสนอมาทุกประการ 

 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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นายสมฤกษไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึง ดร.ทรงวุฒิ ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและสอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1.  จากงบการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 33 ระบุว่า ลูกหน้ีเฉพาะส่วนท่ีเกินก าหนดช าระ

ในปี 2566 รวมกันเป็นจ านวน 48,446,138.45 บาท ลดลงจากปี 2565 ท่ีรวมกันไดจ้ านวน 90,594.979.15 บาท ขอแสดง 

ความช่ืนชมในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไดเ้พ่ิมขึ้น และเน่ืองจากในปี 2567 ก าลงัจะมีการประกาศใช้กฎหมายยกเลิก

ความผิดทางอาญาอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บหน้ีของบริษทั จึงมีค าถามดงัน้ี 

1.1  บริษทัใชวิ้ธีใดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี 

1.2  บริษทัยงัมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาคว่าจะเกิดขึ้น 16,837,211.43 บาท อยากทราบว่าลูกหน้ีน้ีเป็น

ลูกหน้ีจากการขายสินคา้ใด และจะจดัการเรียกเก็บเงินจากลูกน้ีส่วนน้ีอยา่งไร 

นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย ์ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า ท่ีบริษทัมียอดหน้ี

ลดลงเน่ืองจากฝ่ายบริหารและพนกังานพิจารณาคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณภาพ และมีการก าหนด Credit Term ให้แก่ลูกคา้อยา่ง

ชดัเจนดว้ยระยะเวลาท่ีน้อยลงซ่ึงจะเป็นผลดีต่อบริษทัมากขึ้น และพิจารณาว่าเร่ืองการแกก้ฎหมายเช็คจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อบริษทัเน่ืองจากไม่มีกรณีท่ีบริษทัเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ไดแ้ละปัจจุบนับริษทัไม่มีคดีความเก่ียวกบัเช็คแต่อยา่งใด 

นายสมฤกษ์กล่าวเสริมว่า ฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีดว้ยตนเอง ซ่ึงยงัคงมีลูกหน้ี

บางส่วนท่ียงัคงคา้งช าระและยงัอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามอย่างต่อเน่ือง ส่วนการช าระเงินของลูกคา้ในประเทศส่วน

ใหญ่จะใชวิ้ธีการโอนเงิน จึงไม่เกิดปัญหาเร่ืองเช็ค อีกทั้ง ฝ่ายบริหารยงัมีการตรวจสอบ ประเมิน และคดัเลือกลูกคา้ท่ีมี

คุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานในระดบัเดียวกนั โดยบริษทัมกัจะขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายใหญ่หรือรายท่ีมี 

ความน่าเช่ือถือเป็นหลกัเพื่อลดความเส่ียงของบริษทั 

2. คู่แข่งผูผ้ลิตขา้วจากประเทศ เช่น เวียดนาม จีน อินเดีย เป็นตน้ มีผลกระทบต่อการส่งออกขา้วของบริษทั

อยา่งไร 

นายสมฤกษ์ช้ีแจงว่า ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการส่งออกขา้วของประเทศคู่แข่งดงักล่าวอย่างแน่นอน 

เน่ืองจากประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย มีการพฒันาเมลด็พนัธ์ุขา้วมาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงท าให้ไดผ้ลผลิตสูงดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า 

ในขณะท่ีการพฒันาเมลด็พนัธ์ุขา้วของไทยนั้นยงัชา้กว่าเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงไดว้างโมเดลธุรกิจใหม่โดยยงัคง

ขายสินคา้ขา้วอยูแ่ละไดพ้ฒันาและจ าหน่ายสินคา้ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้นควบคู่กนัไป 

รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า  

จากแถลงการณ์หลายคร้ังของกระทรวงพาณิชยท์  าให้เห็นได้ว่า การส่งออกขา้วไทยนั้นมีตน้ทุนสูงจนท าให้แข่งขนักับ

ประเทศคู่แข่งล าบาก และไดย้กตวัอย่างว่าประเทศกมัพูชาและเวียดนามไดน้ าเมล็ดพนัธ์ุขา้วของประเทศไทยไปปลูกและ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล กล่าวช่ืนชมบริษทัท่ีไม่หยุดพฒันาโดยไม่เพียงจ าหน่ายแค่สินค้าข้าว

เท่านั้นแต่ยงัเพ่ิมชนิดของสินคา้ให้หลากหลายเพ่ือลดและกระจายความเส่ียงของบริษทั และดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลของ

ฝ่ายบริหารท่ีผลิตสินคา้พร้อมทานท่ีสามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นเวลานานโดยไม่ตอ้งแช่เยน็นั้นเหมาะสมกบัหลายประเทศท่ี
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ประสบภยัพิบติัทั้งทางธรรมชาติและภยัสงคราม นอกจากน้ี บริษทัยงัคงรักษาแหล่งผลิตสินคา้ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีโดย

การช่วยเหลือเกษตรกรในการพฒันาและเพ่ิมผลผลิตขา้ว แต่แมบ้ริษทัจะปรับกลยุทธ์เพียงใด ก็ยงัมีปัจจยัท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น สงครามต่าง ๆ ซ่ึงผลกระทบต่อเส้นทางและค่าขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศเป็นอยา่งมาก  

รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีตั้งใจและทุ่มเทในการท างานและพฒันาบริษทั อีกทั้งยงั

ช่วยลดค่าใชจ้่ายบางส่วนของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นการออกค่าใชจ้่ายดว้ยตนเองในการเดินทางไปพบลูกคา้และส ารวจตลาด

ต่างประเทศ และการซ้ือสินคา้ของบริษทัเพ่ือน าไปบริจาค  

ดร.ดนยั กล่าวต่อท่ีประชุมว่า แมจ้ะเขา้สู่ยคุขา้วยากหมากแพง แต่ฝ่ายบริหารไดว้างทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั

ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นอย่างดี โดยการผลิตสินคา้ท่ีเป็นการเพ่ิมมูลค่าจากสินคา้ทางการเกษตร อนัเป็นการยึดโยงกบั Corporate 

Brand ของบริษทัท่ีส่ังสมช่ือเสียงมานานไดเ้ป็นอย่างดี หากแต่อาจตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการ แต่ทั้งน้ี เช่ือว่าการน า

เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยจะท าให้บริษทัมีโอกาสเติบโต และ ดร.ดนัย ไดก้ล่าวช่ืนชมฝ่ายบริหารท่ีเห็นความส าคญัของ 

Green and Clean Energy และมีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า แมว่้าการท่ีบริษทัผลิต

สินคา้ใหม่จะใชเ้วลาและตน้ทุนในการด าเนินการขนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการนั้น แต่เช่ือว่าบริษทัจะสามารถผ่าน

ช่วงเวลาน้ีไปไดแ้ละอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้บริษทัจะสามารถมีก าไรได ้

นายสมฤกษก์ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน กรรมการ และอาสาพิทกัษสิ์ทธิ แลว้กล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม เวลา 15.50 น. 

 

 
ลงช่ือ…………………………………… 

(นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

 
ลงช่ือ…………………………………… 

(บริษทั เธียร แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร) 
เลขานุการบริษทัและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


